

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 2 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6204

หน้า: 1 (ขวา), 28, 29

Col.Inch: 43.04

Ad Value: 47,344

PRValue (x3): 142,032

ศิลปะ: สีสี่

หัวข้อข่าว: CHAYO ตรามา "นลท. PP" สาตหุ้นออกกดร่วง 16%

## CHAYO ตรามา "นลท. PP" สาตหุ้นออกกดร่วง 16%

หุ้น CHAYO ร่วง 16% ถูกตั้งข้อสงสัยนักลงทุน 28 คน รับหุ้น PP รวม 40 ล้านหุ้น ได้สิทธิจองซื้อราคา 3.83 บาท สาตออกมาหรือไม่ หลังพบข้อมูลติด Silent Period 6 เดือน "แบบสมัครใจ" ด้านผู้บริหาร CHAYO แจง "ใบหุ้น" ของนักลงทุน PP ยังอยู่กับบริษัท ยืนยันไม่ได้ขายแน่นอน ขณะที่มีข้อสังเกตเพิ่ม ราคาหุ้นร่วง หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วเสร็จพอดี



### CHAYO

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เมื่อวันอังคารที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ปิดตลาดปรับลง 0.78 บาท ปิดที่ 4.08 บาท เปลี่ยนแปลง -16.05% มูลค่าการซื้อขายกว่า 237.5 ล้านบาท โดยระหว่างวัน ราคาหุ้นได้ขึ้นไปสูงสุด (ในช่วงเปิดตลาด) ที่ระดับ 4.94 บาท และต่ำสุด 3.88 บาท

ขณะที่มีรายงานข่าวว่า ก่อนหน้านี้ CHAYO ได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 28 ราย มีทั้งนักลงทุนรายใหญ่และรายย่อย และได้ชำระค่าหุ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 รวมทั้งหมด 40,000,000 หุ้น คิดเป็น 6.67% ต่อหุ้นชำระแล้วหลังเพิ่มทุน ที่ราคาจองซื้อ 3.83 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ ในเอกสารการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CHAYO เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นั้น

มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของกรนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ว่า สำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มนักลงทุนในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทุกรายตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ด้วยความสมัครใจ (Voluntary

Lock-up)

"มีการตั้งข้อสงสัยว่า กลุ่มนักลงทุนที่ได้รับหุ้นแบบ PP ได้ขายหุ้นกันออกมาหรือไม่ เพราะช่วงราคาที่ถูกขายออกมานั้น จะทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้มีกำไรเกือบ 30%" แหล่งข่าวกล่าว

ทางด้านนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAYO กล่าวว่า ราคาหุ้นที่ปรับลงมานั้น ยังไม่มีใครทราบที่เกิดจากสาเหตุอะไร ส่วนที่มีการระบุว่านักลงทุนกลุ่มที่ได้รับหุ้น PP ขายออกมาหรือเปล่านั้น ขอยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะแม้ว่าจะมีการติด Silent Period แบบสมัครใจ เป็นเวลา 6 เดือน แต่ "ใบหุ้น" ของนักลงทุนกลุ่มดังกล่าวยังคงอยู่กับบริษัท โดยทางบริษัทได้จัดเก็บไว้ และจะส่งคืนให้เมื่อเวลา

### อ่านต่อหน้า 29

### CHAYO

(ต่อจากหน้า 28)

ผ่านไปแล้ว 6 เดือน

"เป็นไปได้แน่นอนที่นักลงทุนได้รับหุ้น PP จะขายออกมา เพราะเราออกเป็นใบหุ้นให้ และยังเก็บไว้ เว้นแต่นักลงทุนจะไปแจ้งความว่า ใบหุ้นหาย แล้วไปขอออกใหม่" นายกิตติ กล่าว อย่างไรก็ตาม นายกิตติ ตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับราคาหุ้นว่า การที่ราคาหุ้น CHAYO ร่วงลงอย่างหนัก อาจเกิดจากที่ราคาหุ้นได้วิ่งขึ้นมาแรง และเกิดการขายทำกำไรกันออกมา โดยราคาหุ้นได้กลับมายืนอยู่บริเวณเดิม (ประมาณ 4.00 บาท)

แหล่งข่าวจากนักวิเคราะห์ที่กล่าวเช่นกันว่า หุ้น CHAYO นั้น ปกติแล้วจะมีวอลุ่มไม่มาก และจำนวนหุ้นที่นำมาซื้อขายก็ไม่ได้มีจำนวนมากเช่นกัน ทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวแบบหวือหวา

ส่วนแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2562 ยังเติบโตประมาณ 15% หรือเป็นไปตามในมุมมองของนักวิเคราะห์

"อาจจะเป็นการทุบเก็บของก็ได้" นักวิเคราะห์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา CHAYO ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเช้า โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่หลังจากการประชุมฯ ได้เสร็จสิ้นลง ปรากฏว่าราคาหุ้นของ CHAYO ได้ร่วงลงทันทีหรือจากระดับ 4.86 บาท ลงไปสู่ที่ระดับต่ำสุด 3.88 บาท ■